

วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ด้วยกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวณิชกุล ประธานกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในที่ประชุม สรุปเรื่องสำคัญได้ดังนี้

1. รายงานผลคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง e - Payment เช่น การชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้บัตรประชาชน

ในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 ฝ่ายการเงิน (ฝง.) โดยความเห็นชอบของรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน รผก.(บ) ได้รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ในเบื้องต้นได้ศึกษาจากแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และได้เชิญธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มาบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการจ่ายเงินให้ Vendor ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น VSPP ผ่านธนาคาร เป็นเสมือนการจัดวางระบบโครงการนำร่องในเบื้องต้น

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบสายงานบัญชีและการเงินพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของกรรมการ

ความคืบหน้า

ในการประชุมครั้งนี้ รผก.(บ) ชี้แจงว่า

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อรองรับการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารตามนโยบายรัฐบาล โดยสายงานสารสนเทศและสื่อสารได้เชิญธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทยหรือในเรื่องนี้ร่วมกันแล้ว โดยในรายการ Think Thank ครั้งต่อไปจะได้เชิญธนาคารดังกล่าวมานำเสนอและตอบข้อซักถาม เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย

2. ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ไว้สำหรับบัตรเดบิต หากธนาคารมีความพร้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็สามารถดำเนินการได้ทันที และหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการชำระค่าไฟฟ้าโดยการหักบัญชีธนาคารซึ่งมีค่า Transaction ครั้งละ 5-10 บาท ต้องกรอกแบบฟอร์มของธนาคาร แล้วธนาคารจะส่งมาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างประวัติ แล้วจึงหักบัญชีธนาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าได้

3. ปัญหาของการดำเนินการในเรื่องนี้คือ รัฐบาลจะจูงใจประชาชนโดยการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แตกต่างกัน คือ หากผู้ใช้ไฟฟ้าชำระผ่านระบบจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่ถ้าชำระกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ซึ่งลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่อยู่ในชนบทไม่คุ้นเคยกับการชำระผ่านระบบต่าง ๆ

ประธานกรรมการ สรุปว่า กรมบัญชีกลาง กำลังออกแบบระบบเพื่อรองรับการรับเงินจ่ายเงิน ค่าบริการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ ดังนั้น จึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมดำเนินการเรื่องนี้ และควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบระบบในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งการชำระค่าไฟฟ้า การขยายเขต การจ่ายเงินให้กับ Vendor และอื่น ๆ เมื่อถึงเวลาจะมีความพร้อม และสามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่รอให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ทำก่อน แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเริ่มดำเนินการ คือต้องการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้นำบ้าง หรือร่วมกันออกแบบทำไปพร้อม ๆ กับ กฟน. หรืออาจแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันจะได้ไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อน หรือเชิญกรมสรรพากรมาบรรยายเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

มติที่ประชุม 1. รับทราบ

2. มอบสายงานบัญชีและการเงินพิจารณาดำเนินการตามความเห็น
กรรมการ

**2. รายงานผลคืบหน้าแนวทางในการวางเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโดยใช้รูปแบบ ของ e-Bidding**

ในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า (กศพ.) ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน (ฝนศ.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเงินค้ำประกันของผู้ใช้ไฟฟ้า ชี้แจงว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะได้ศึกษาแนวทางในการวางเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบของ e - Bidding โดยในเบื้องต้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หารือกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะออกแบบโปรแกรมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อรองรับการใช้หนังสือค้ำประกัน Electronic ของธนาคาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และฝากสายงานยุทธศาสตร์ กำหนด Time Frame
ให้ชัดเจน และรายงานผลคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

ความคืบหน้า

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (ผชก.ย) ชี้แจงว่าในวันที่ 29 มิ.ย.
2559 สายงานยุทธศาสตร์ได้เชิญธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง มาประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
e-Payment เพื่อให้มีแนวทางนำไปปฏิบัติ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเริ่มดำเนินการเฉพาะ
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ก่อน และสรุปผลเป็นอย่างไรจะนำเสนอในที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ติดตามความคืบหน้ารายงานที่ประชุมทราบต่อไป

**3. รายงานผลคืบหน้าการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ**

ในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 รองผู้ว่าการอำนวยการ (รผก.อ) ชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับกระบวนการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และฝากสายงานอำนวยการเร่งรัดดำเนินการ และรายงาน
ผลคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบด้วย

ความคืบหน้า

ในการประชุมครั้งนี้ รผก (อ) ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2559 สายงานอำนวยการ
และสายงานยุทธศาสตร์ ได้ไปหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในเรื่องนี้ สรุปได้ว่า
การจัดทำพระราชกำหนดยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องมีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการผลิต
การจำหน่าย กิจกรรมเสริมหารายได้เพื่อประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันกับเอกชน โดยแบ่งเป็น 9 สาขา
ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาสื่อสาร สาขาขนส่ง สาขาสาธารณูปโภค สาขาเกษตร สาขาทรัพยากร
ธรรมชาติ สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม สาขาสังคมและเทคโนโลยี และสาขาสถาบันการเงิน

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือเป็นสาขาพลังงาน ซึ่งในสาขาพลังงานจะแบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเลียม และ ธุรกิจไฟฟ้า



ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ การซื้อขายไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ การรับจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะเห็นว่ายังไม่ครบทุกธุรกิจในส่วน of ธุรกิจวิศวกรรม จึงได้นำเสนอกรมบัญชีกลางเพื่อเพิ่มเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อรับจ้างก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบงานไฟฟ้าและงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า ซึ่งกรมบัญชีกลางได้รับเรื่องไว้พิจารณา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องเร่งรัดติดตามต่อไป

กรรมการมีความเห็นสรุปได้ดังนี้

1. ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องพิจารณาว่า มีงานประเภทใดบ้างที่ต้องแข่งขันกับเอกชน และหากปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเกิดความล่าช้าในการให้บริการลูกค้า เพื่อออกเป็นพระราชกำหนดยกเว้น
2. การขอยกเว้นเป็นการยกเว้นเฉพาะบางกิจกรรม ไม่ใช่ยกเว้นทั้งองค์กร เช่น ในส่วนงานด้านธุรกิจวิศวกรรมก็จะยกเว้นได้บางกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขันกับเอกชน และในส่วนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก็ได้รับการยกเว้น เพราะเป็นบริษัทต้องแข่งขันกับเอกชน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรมีการเตรียมการปรับกระบวนการในการดำเนินงาน
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ควรพิจารณาร่วมกันไปในคราวเดียวกันว่าจะขอยกเว้นกิจกรรมใดบ้าง แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เพราะกระทรวงการคลังเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและจัดทำข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงนำเสนอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป โดยขอให้มีการรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และมี Reference มิเช่นนั้นอาจคลาดเคลื่อนไม่ตรงประเด็นที่ต้องการ

ประธานกรรมการ สรุปว่า เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่จะใช้ไม่ได้ ดังนั้น ลักษณะงานบางอย่างที่ต้องมีการแข่งขัน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการให้บริการ ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการโดยด่วน เพื่อจัดทำเป็นข้อยกเว้นเสนอกรมบัญชีกลางพิจารณา

มติที่ประชุม 1. รับทราบ

2. ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามความเห็นของกรรมการ

4. รายงานผลคืบหน้าเรื่องภาษีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องรับภาระ

ในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 ประธานกรรมการได้สอบถามเกี่ยวกับภาระภาษีในส่วนของการใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้บริโภคไม่เกิน 50 หน่วย ตามนโยบายรัฐบาลว่า ใครเป็นผู้รับภาระภาษีดังกล่าว ซึ่ง รทท.(บ) ชี้แจงว่า ภาษีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย เป็นภาระของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ขอให้กรมสรรพากรยกเว้นภาษีในส่วนนี้ แต่กรมสรรพากรไม่ยอมยกเว้นให้ เพราะถือว่าเป็นสินค้าและบริการซึ่งจะต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตามและทวงถามเรื่องนี้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเพื่อหาทางออก



ที่ประชุมมีมติ มอบสายงานบัญชีและการเงิน ติดตามเรื่องการรับภาระภาษีดังกล่าว ตามความเห็นของกรรมการ และรายงานผลคืบหน้าให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบด้วย **ความคืบหน้า**

ฝ่ายการเงิน โดยความเห็นชอบ รพค.(บ) มีบันทึกรายงานผลคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิกานำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของยอดเงินอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ด้อยโอกาสให้กรมสรรพากรซึ่งเป็นไปตามกฎหมายภาษี ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2554 - เม.ย.2559 เป็นเงิน จำนวน 1,594.19 ล้านบาท
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ลว. 16 พ.ค. 2559 ขอให้เร่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำส่งให้กรมสรรพากรไปแล้ว ซึ่งเมื่อต้นเดือน มิ.ย. 2559 สกพ. มีหนังสือตอบกลับว่า ได้รับทราบปัญหาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายงานปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทงนโยบายต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) เพื่อให้ได้ข้อยุติแนวทางการดำเนินงานในทางปฏิบัติที่ชัดเจน

กรรมการ มีความเห็นสรุปได้ดังนี้

1. เรื่องนี้มีความสำคัญเนื่องจากมียอดเงินที่เป็นภาระของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสูงกว่า 1,600 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตามทวงถามมาโดยตลอด ในฐานะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรต้องช่วยกันพิจารณาหาวิธีดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. การทำหนังสือทวงถาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรเสนอทางเลือกหรือแนวทางให้พิจารณาไปด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร
3. การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำหนังสือติดตามทวงถามเรื่องนี้มาโดยตลอด ก็แสดงว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ตาม ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่วางไว้

มติที่ประชุม 1. รับทราบ

2. มอบหมายสายงานบัญชีและการเงินดำเนินการตามความเห็นของ กรรมการ

5. การเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากเนื้อหา รายละเอียด ผลการประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามบทบาทของกรรมการอิสระ

ในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558 ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรรมการอิสระว่า ควรดำเนินงาน ในการสร้างบทบาทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เสนอแนะเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากเนื้อหารายละเอียด ผลการประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการช่วยตรวจสอบความสมดุลในองค์กร และ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก (Check and Balance) จึงได้มีมติมอบให้เลขานุการฯ หรือกับฝ่ายบริหาร พิจารณาคัดเลือกเนื้อหา/รายละเอียด ผลการประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิกานำเสนอกรรมการอิสระพิจารณาเพิ่มเติมใน ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการฯ ได้นำเสนอกรรมการอิสระพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้



5.1 การขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าส่งขลา 2 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1

ในการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 ได้พิจารณาเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าส่งขลา 2 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1) เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 24.3 ตารางวา เป็นเงิน 23,898,375.-บาท ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินนำเสนอ และมีอนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

กรรมการ มีความเห็นสรุปได้ดังนี้

ขอฝากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. แก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน เพื่อให้การจัดซื้อที่ดินมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับความสูงของที่ดินกับถนน เป็นต้น
2. ใช้ข้อมูลการวางผังเมืองประกอบการพิจารณาจัดซื้อที่ดิน เพื่อดูแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจว่า เป็นไปในทิศทางใด
3. พิจารณาการเช่าที่ราชพัสดุให้มากขึ้นแทนการจัดซื้อที่ดิน

มติที่ประชุม

1. เห็นด้วยกับคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้พิจารณาและให้คำแนะนำในเรื่องการจัดซื้อที่ดินอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้ว
2. ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการอิสระไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

6. เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟประเภทอาคารพาณิชย์

ประธานกรรมการ เสนอและสอบถามว่า ในการขยายเขตไฟฟ้าให้อาคารพาณิชย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากมีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารพาณิชย์เกิดความสับสนกรณีที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าไม่เท่ากัน ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการขยายเขตไฟฟ้าด้วยความเสมอภาค ประชาชนจะได้ไม่เกิดความสับสน

ผู้อำนวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคกลาง) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงว่า

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารพาณิชย์ ดังนี้
 - 1.1 การขยายเขตต่อจากระบบจำหน่ายเดิม กรณีมีผู้ใช้ไฟรายใหม่ขอขยายเขต และมีระบบจำหน่ายเดิมอยู่แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ที่จะขอขยายเขตทั้งหมด
 - 1.2 การขยายเขตที่ต้องเปลี่ยนแปลงขนาดสายให้ใหญ่ขึ้น เช่น จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส กรณีมีระบบจำหน่ายผ่านอยู่แล้ว แต่โหลดไม่เพียงพอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องเปลี่ยนขนาดสายด้วย และในกรณีการขยายเขตอาคารพาณิชย์มีจำนวนมากกว่า 10 ห้องขึ้นไป โหลดไม่สามารถขยายเขตแรงต่ำได้ จะต้องติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และเดินสายแรงต่ำให้กับทางโครงการ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในด้านแรงสูงเพิ่มขึ้นมา นอกเหนือจากค่าขยายเขตแรงต่ำด้วย



2. การไฟฟ้าหน้างานทั้งในส่วนของการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าจังหวัด และการไฟฟ้าอำเภอ สามารถประมาณการและคิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดขนาดหม้อแปลงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้เอง สำหรับเรื่องที่มีการลดราคาค่าก่อสร้าง อาจเป็นกรณีโครงการใหญ่ ๆ และมีการขอแยกเฟส ซึ่งไม่ดำเนินการพร้อมกัน หรือ อีกรกรณีหนึ่งอาจแจ้งโหลดไว้สูง เช่น แจ้งการใช้โหลดไว้ 30 แอมป์ ต่อมาขอลดการใช้โหลดเหลือ 15 แอมป์ จึงทำให้การคำนวณขนาดหม้อแปลง หรือขนาดสายลดลง

กรรมการ มีความเห็นสรุปได้ดังนี้

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรมีนโยบายการคิดอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นมาตรฐาน มีความเสมอภาคและเป็นธรรมกับประชาชนมากที่สุด
2. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ประกอบกับ ผวก. ได้ดำเนินนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า แต่อาจจะมี ความต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของพื้นที่ เพราะแต่ละพื้นที่จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างในส่วน ของค่าขนส่ง ค่าแรงงานที่ไม่เท่ากัน

ประธานกรรมการ สรุปว่า ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การ ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟประเภทอาคารพาณิชย์ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้า

มติที่ประชุม 1. รับทราบ

2. ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การขยายเขต อาคารพาณิชย์ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้ ผวก. ได้รับทราบและเห็นชอบสรุปรายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้นำความเห็นของกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

